

ข้อตกลงเรียกเก็บตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ พื้นที่เขตรอยต่อ
กรณีนอกเครือข่ายภายในจังหวัด



งานประกันสุขภาพ สสจ.สงขลา

การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ งบ OP-PP กรณีพื้นที่รอยต่อในจังหวัดสงขลา

รพ.สงขลา

พื้นที่รอยต่อ	ข้อตกลง	
	OP	PP
รพ.สงขลา กับ รพ.สิงหนคร	<p>OP - AE เรียกเก็บจาก Hmain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refer เรียกเก็บจาก Hmain - Anywhere ให้ดำเนินการเรียกเก็บไปยัง สปสช.ก่อน หากติด C,V หรือDeny จาก สปสช. จึงมาทำการเรียกเก็บจาก Hmain นั้นๆ <p>พร้อมแนบหลักฐานผลการปฏิเสธการจ่ายจาก สปสช. ภายใน 1 ปี</p>	<p>งบ PP รพ.สงขลา โอนเงินให้ รพ.สิงหนคร ทั้งหมด (รพ.สิงหนคร จัดสรรเงินให้ 2 รพ.ต.ได้แก่ รพ.สต.หัวเขา และ รพ.สต.สภิตย์ ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.สงขลา)</p>
รพ.สงขลา กับ รพ.จะนะ	<p>พร้อมแนบหลักฐานผลการปฏิเสธการจ่ายจาก สปสช. ภายใน 1 ปี</p>	<p>งบ PP รพ.สงขลา โอนเงินให้ รพ.จะนะ ทั้งหมด (รพ.จะนะ จัดสรรเงินให้ 4 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.นาทับ , รพ.สต.นาเสมื่อน,รพ.สต.จะโหนด และ รพ.สต.บ้านตรับ ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.สงขลา)</p>

พื้นที่รอยต่อ	ข้อตกลง	
	OP	PP
<p>รพ.จะนะ กับ รพ.สมเด็จพระน อําเภอนาทวี</p>	<p>OP - AE เรียกเก็บจาก Hmain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refer เรียกเก็บจาก Hmain - Anywhere ให้ดำเนินการเรียกเก็บไปยัง สปสช.ก่อน หากติด C,V หรือ Denyจาก สปสช. จึงมาทำการเรียกเก็บจาก Hmain นั้นๆ พร้อมแนบหลักฐานผลการปฏิเสธการจ่ายจาก สปสช. ภายใน 1 ปี 	<p>งบ PP รพ.จะนะรับผิดชอบทั้งหมดทั้ง Hmain ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.จะนะ และ Hmain ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.สมเด็จพระน อําเภอนาทวี ไม่ต้องโอนให้ รพ.จะนะ เนื่องจากจำนวนประชากรที่ไปขึ้นทะเบียนกับ รพ.สมเด็จพระน อําเภอนาทวี น้อย (รพ.จะนะ หน่วยหลักในการสนับสนุนให้กับรพ.สต. เขตรอยต่อทั้ง 7 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.น้ำขาว,รพ.สต.คลองแงะ ,รพ.สต.ขุนตัดหวาย, รพ.สต.ท่าหมอไพร, รพ.สต.คู, รพ.สต.แค และรพ.สต.คูนายสังข)</p>
<p>รพ.จะนะ กับ รพ.นาหม่อม</p>	<p>ภายใน 1 ปี</p>	<p>งบ PP รพ.จะนะรับผิดชอบทั้งหมดทั้ง Hmain ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.จะนะ และ Hmain ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.นาหม่อม งบ PP รพ.นาหม่อม ไม่ต้องโอนให้ รพ.จะนะ เนื่องจากจำนวนประชากรที่ไปขึ้นทะเบียนกับ รพ.นาหม่อม มีจำนวนน้อย (รพ.จะนะ หน่วยหลักในการสนับสนุนให้กับ รพ.สต. เขตรอยต่อทั้ง 3 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.จะโหนดง รพ.สต.คลองเปี้ยะ และรพ.สต.ช่องเขา)</p>
<p>รพ.จะนะ กับ รพ.เทพา</p>		<p>งบ PP รพ.เทพา รับผิดชอบทั้งหมดทั้ง Hmain ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.จะนะ และ Hmain ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.เทพา รพ.จะนะ ไม่ต้องโอนเงิน PP ให้ รพ.เทพา เนื่องจากจำนวนประชากรที่ไปขึ้นทะเบียนกับ รพ.จะนะ มีจำนวนน้อย (รพ.เทพา หน่วยหลักในการสนับสนุนให้กับรพ.สต. เขตรอยต่อทั้ง 2 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.ท่าแมงลัก และ รพ.สต.สะกอม)</p>

พื้นที่รอยต่อ	ข้อตกลง	
	OP	PP
รพ.หาดใหญ่ กับ รพ.สะเดา	<p>OP - AE เรียกเก็บจาก Hmain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refer เรียกเก็บจาก Hmain - Anywhere ให้ดำเนินการเรียกเก็บไปยัง สปสช.ก่อน หากติด C,V หรือ Deny จาก สปสช. จึงมาทำการเรียกเก็บจาก Hmain นั้นๆ พร้อมแนบหลักฐานผลการปฏิเสธการจ่ายจาก สปสช. ภายใน 1 ปี 	<p>งบ PP รพ.หาดใหญ่ โอนเงินให้ รพ.สะเดา (รพ.สะเดา จัดสรรเงินตามผลงานให้ รพ.สต.ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.หาดใหญ่ จำนวน 6 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.พังลา, รพ.สต.คลองแงะ, รพ.สต.ม่วงก้อง, รพ.สต.โคกเนียน, รพ.สต.วังปริง และ รพ.สต.ท่าโต)</p>
รพ.หาดใหญ่ กับ รพ.คลองหอยโข่ง		<p>งบ PP รพ.หาดใหญ่ โอนเงิน ให้ รพ.คลองหอยโข่ง (รพ.คลองหอยโข่ง จัดสรรเงินตามผลงาน ให้ รพ.สต.ที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.หาดใหญ่ จำนวน 4 รพ.สต.ได้แก่ รพ.สต.คลองหอยโข่ง,รพ.สต.ทุ่งเลียบ, รพ.สต.ทุ่งลาน และ รพ.สต.โคกม่วง)</p>

พื้นที่รอยต่อ	ข้อตกลง	
	OP	PP
รพ.ควนเนียง กับ รพ.บางกล่ำ	ประชาชน ม.7,9 และ 13 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง ไปใช้บริการ OP ที่ รพ.บางกล่ำ ไม่มีการเรียกเก็บ	-
รพ.ควนเนียง กับ รพ.รัตภูมิ	ประชาชน ม.5,6 และ 9 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ ไปใช้บริการ OP ที่ รพ.ควนเนียง ไม่มีการเรียกเก็บ	-

